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Á fundi bæjarstjórnar þ. 20.júní sl. var eftirfarandi tekið fyrir:
 
1806223 - Tillögur, lagðar fram í bæjarstjórn 20.júní 
 
Lagðar fram eftirfarandi tillögur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og óháðra:  
 
1. Aukinn afsláttur á gjöldum barnafjölskyldna  
2. Uppbygging á hafnarsvæðinu  
3. Hreinni og umhverfisvænni bær  
4. Menntasetrið við Lækinn  
5. Fjölmenningarráð Hafnarfjarðar og móttökuáætlun nýbúa  
6. Starfsaðstæður starfsmanna leik-og grunnskóla  
 
 
Til máls tekur Ólafur Ingi Tómasson og leggur til að 2. tillögu, Uppbygging á hafnarsvæðinu, verði vísað 
til úrvinnslu í Hafnarstjórn og skipulags- og byggingarráði, en tillagan er svohljóðandi:  
 
"Uppbygging á hafnarsvæðinu  
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að fylgja eftir þeim tillögum sem fram komu í nýlokinni 
hugmyndasamkeppni um Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði. Í tillögunum eru settar fram hugmyndir til 
uppbyggingar með iðandi mannlífi í sátt við atvinnustarfsemi á skipulagssvæðinu. Mikilvægt er að fylgja 
þessum tillögum eftir með áframhaldandi skipulagsvinnu."  
 
Forseti leggur til að tillögur verði afgreiddar jafnóðum og er tillögunni ekki mótmælt og telst þar með 
samþykkt. Eru allar framangreindar tillögur um vísun tillagna til ráða og stjórna samþykktar samhljóða.
 
tillögunni "Uppbygging á hafnarsvæðinu" vísað til Hafnarfstjórnar og skipulags- og byggingarráðs.
 
Kv. Auður 
 
 
 
FYRIRVARI / DISCLAIMER
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